

Những quy định trong chỉ thị này thay thế tất cả các quy định trước đây về việc phân phối sử dụng và quản lý xe con trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước.

Bộ Tài chính, Bộ Vật tư và Văn phòng Phủ thủ tướng có trách nhiệm cùng phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành chỉ thị này.

Hà-nội, ngày 5 tháng 9 năm 1975

K.T. Thủ tướng Chính phủ

*Phó thủ tướng*  
**LÊ THANH NGHỊ**

**THÔNG TƯ số 297-TTg ngày 10-9-1975**  
**hướng dẫn hoàn thành việc khen**  
**thưởng gia đình quân nhân chống**  
**Mỹ, cứu nước.**

Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vừa qua, công tác khen thưởng gia đình quân nhân đã góp phần tích cực vào việc động viên các gia đình quân nhân phấn khởi sản xuất, công tác và phục vụ chiến đấu; động viên các chiến sĩ quyết tâm chiến đấu, và có tác dụng tốt đối với phong trào tổng quân chống Mỹ, cứu nước. Nay cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc thắng lợi vẻ vang, các địa phương cần làm tốt những việc sau đây để hoàn thành sớm và tốt việc khen thưởng này:

1. Đẩy mạnh hơn nữa việc xét duyệt khen thưởng cho các gia đình quân nhân ở các địa phương, nhất là ở những nơi trước đây làm chậm, để sót nhiều gia đình quân nhân có đủ điều kiện mà chưa được khen. Cần đặc biệt chú ý đến các gia đình có liệt sĩ và có thương binh.

2. Để việc khen thưởng được kịp thời, trong khi chờ đợi quyết định chính thức của Đảng và Nhà nước, nay lấy ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để tính khen thưởng cho gia đình quân nhân. Như vậy là theo điều lệ khen thưởng thì các quân nhân có quân tịch

trong thời gian từ ngày 5-8-1964 đến ngày 30-4-1975 là quân nhân chống Mỹ, cứu nước, nằm trong diện được tính thưởng cho gia đình. Các quân nhân nhập ngũ, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 có đủ 3 tháng tuổi quân trở lên đều được tính thưởng cho gia đình. Những quân nhân mới nhập ngũ, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà chưa đủ 3 tháng tuổi quân, thì khi nào có đủ 6 tháng tuổi quân sẽ được tính thưởng cho gia đình.

3. Tổ chức kiểm tra toàn bộ việc khen thưởng này ở cơ sở, nhằm giải quyết hết những trường hợp còn sót lại, giải quyết những trường hợp có mắc mưu phải để lại theo tinh thần thông tư số 135-BT ngày 14-11-1973 của Phủ thủ tướng và giải quyết những trường hợp tạm hoãn nếu nay thấy có đủ điều kiện.

Sau tổng kiểm tra nếu thấy còn trường hợp nào phải tiếp tục hoãn khen hoặc còn mắc mưu chưa xét khen thưởng được, phải báo cáo cụ thể từng trường hợp lên Phủ thủ tướng quyết định.

4. Các cấp cần củng cố lại công tác lưu trữ, sưu tầm đầy đủ hồ sơ, danh sách để lập sổ vàng khen thưởng gia đình quân nhân chống Mỹ, cứu nước và làm các bảng thống kê khen thưởng.

Sổ vàng khen thưởng ở xã ghi danh sách tất cả các gia đình quân nhân trong xã được tặng Bảng gia đình vẻ vang, Bảng vàng danh dự, huân chương Kháng chiến.

Sổ vàng khen thưởng ở huyện, ở tỉnh, thành phố ghi danh sách tất cả các gia đình quân nhân trong huyện, trong tỉnh, thành phố được tặng Bảng vàng danh dự, huân chương Kháng chiến.

5. Để có thể hoàn thành việc khen thưởng gia đình quân nhân chống Mỹ, cứu nước trong năm 1976, chậm nhất là năm 1977, ngoài sự cố gắng của các Ủy ban hành chính các cấp, các cơ quan có liên quan cần tích cực giải quyết sớm việc xác định liệt sĩ, tử sĩ, tử trần, mất tích, việc báo tử, việc thông báo quân nhân nhập ngũ cho xã, khu phố, v.v...

Hà-nội, ngày 10 tháng 9 năm 1975

K.T. Thủ tướng Chính phủ

*Phó thủ tướng*  
**TRẦN HỮU DỤC**